



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๑๗, ๓๗๔๔

ที่ ศธ ๐๕๓๐.๑๙/๑๕๕๙

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

เรียน หัวหน้าโครงการวิจัย

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศ เรื่อง การเปิดเสนอขอ ทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาข้อเสนอขอทุนอุดหนุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยได้เสนอแนะ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และจัดส่งเอกสารดังกล่าวที่แก้ไขแล้ว จำนวน ๑ ชุด ส่วนหัวหน้าโครงการใดไม่มีข้อมูลต้องปรับแก้ ดำเนินการทำสัญญาฯ รับทุน ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถ Download เอกสารสัญญาฯ รับทุนเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ได้ที่ <http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=researchs/researchs> หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า ท่านสละสิทธิ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย)

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพในงานประจำหรือเพิ่มพูนความรู้แก่สาธารณชน และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจัย พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ อนุกรรมการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	หัวหน้าโครงการ	สาขาวิชา/ หน่วยงาน	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑.	การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	ผศ.สุนทรชัย ขอบยศ นายอวิรุทธ์ อินอุ่นโชติ (นิสิตผู้ช่วยวิจัย)	วิจัยเอกสาร	๕๐,๐๐๐	
๒.	ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค: นโยบายสาธารณะ การเมือง สิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (In Transition Regional: Public Policy, Politics, International Relations.)	อาจารย์วชิรวัตต์ อาริยะสิริโชติ อาจารย์ศราวดี วิสาพรม อาจารย์หนึ่งนยา ไทลงาม	วิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อสังเคราะห์และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยฯ	๒๐๐,๐๐๐	
๓.	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ได้ผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ในการเรียนวิชาแกนของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(Factors Affecting to Undergraduate Students with Low Grade Point Average to Core Subject, College of Politics and Governance, Mahasarakham University.)	นางสาวจิรารวรรณ บุญคำภา	วิจัยสถาบัน	๓๐,๐๐๐	

หมายเหตุ

๑. ให้ทุกโครงการวิจัยแก้ไขรายละเอียดของโครงการวิจัยให้ตรงตามที่อนุกรรมการบริหารงานวิจัยวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนะให้ถูกต้องแล้ว สามารถดำเนินการทำสัญญารับทุนวิจัย จำนวน ๓ ชุด ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย Download เอกสารสัญญารับทุนเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ที่ <http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=researchs/researchs> หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

๒. เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๖๐ ได้รับหลังจากทำสัญญารับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ได้รับหลังจากส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สี่ขาวปกแข็ง จำนวน ๓ เล่ม พร้อม CD จำนวน ๑ แผ่น และร่างบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (Manuscript) หรือสำเนาใบรับหมายเลขคำขออนุสิทธิบัตร, สิทธิบัตร แล้วแต่กรณี

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ได้รับหลังจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ/นานาชาติ โดยส่งสำเนา (Reprint) หรือหนังสือตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ จำนวน ๑ ชุด หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการที่มีการจัดทำ Proceeding และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และตีพิมพ์ในวารสารหรือมีเอกสารยืนยันให้ตีพิมพ์ได้ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยหรืองบประมาณใดๆ จะต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ก่อนที่จะดำเนินงานต่อไป

๔. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสาร “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังฝ่ายวิจัย ภายในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานตามข้อ ๓. หากผู้ใดไม่สามารถจัดส่งผลงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนในทุกส่วนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนแก่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง